



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๗๕ E-mail agri25.cmt@gmail.com



เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางกัญจวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางเข้าพบและร่วมประชุมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าหน่วยราชการของกระทรวงเพื่อรับทราบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง



นางกัญจวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
นำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมอบเรื่องร้องเรียนและการขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมการระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๗๕ E-mail agri25.cmt@gmail.com



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำความสำคัญของคณะกรรมการในการเป็นกลไกสะท้อนปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาสู่ฝ่ายบริหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและสหกรณ์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ของภาคเกษตรกรรมที่กระทรวงควรเร่งรัดแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งน้ำที่ถือเป็นหัวใจของการทำการเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันยังคงประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก โดยคณะกรรมการเสนอให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝ่ายกั้นลำน้ำ การขุดลอกลำห้วยให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้น การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนอกระบบชลประทานมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง และมีแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องปั้น และพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับด้านการประมงคณะกรรมการเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชาวประมง เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU) โดยเฉพาะภาระหนี้สินจากการที่ไม่สามารถออกเรือและต้องเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประมงพาณิชย์ที่ประสบปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานที่มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน และประมงพื้นบ้านที่ถูกจำกัดพื้นที่ในการหาปลาและขนาดของเรือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ

ด้านปศุสัตว์ ควรส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์และลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การแก้ไขปัญหาคอขวดของไก่ชนที่ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการนำเข้าพันธุ์สัตว์มาพอกในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ราคาหนึ่งโค กระบือของไทยมีราคาสูงขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาราคาหนึ่งดิบตกต่ำได้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาคอขวดของโค กระบือ เพศเมียส่งออกนอกประเทศตามแนวชายแดน ที่ทำให้โค กระบือเพศเมียลดลงอย่างรวดเร็วจนอยู่ในภาวะวิกฤติ และการแก้ไขปัญหาคอขวดด้านปรับการเคลื่อนย้ายโค กระบือ

ด้านฐานข้อมูลเกษตรกร ควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบูรณาการการนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานได้

คณะกรรมการยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำโดยการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพารา การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระบบสหกรณ์ทุกตำบล โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่องในวิสาหกิจชุมชนยางพารา ประเด็นการส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อลดต้นทุนจากค่าขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม การทำการเกษตรอินทรีย์โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากยิ่งขึ้น



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๒๖๗๙ E-mail agri25.cmt@gmail.com



ประเด็นเรื่องสหกรณ์ที่ควรกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบสหกรณ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง การพัฒนาสนับสนุนเกษตรกรโดยผ่านระบบสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น

การพิจารณาปรับอัตราค่าชดเชยให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งการพิจารณาช่วยเหลือการออกเอกสารสิทธิของเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวร ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีความเป็นสภาพป่าไม้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรจากภัยน้ำท่วม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบัวเทียม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และจัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของเกษตรกร

จากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในระยะเร่งด่วน เช่น พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวโพดพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลเพาะปลูกครั้งต่อไป การกำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิให้สามารถได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในระยะยาว เช่น การสนับสนุนโครงการก่อสร้างลานเก็บพืชผล การเกษตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไร้สาร บ้านบัวเทียม ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้านชลประทาน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย

ในพื้นที่สาธารณะห้วยไผ่ตอนล่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนการปรับปรุงระบบชลประทาน ได้แก่ งานอาคารผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน- อ่างห้วยโพธิ์ (ตอนบน) โครงการก่อสร้างฝายห้วยนาแซง เป็นต้น

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้เสนอแนะไว้ไปดำเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์

สำนักกรรมการ ๑

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา